

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  
VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 235/BĐTPT-QLĐT.

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 02 năm 2022.

“V/v: Đề nghị kiểm tra, xử lý phát sinh các nội dung phản ánh của người dân tại trang Hue-s về Khu đô thị Royal Park ”

Kính gửi: Công ty Cổ phần Apec Land Huế.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị (Ban QLDA) đã nhận được nội dung chuyển xử lý tại trang Hue - s về việc phản ánh của người dân: “Điện đường tại đô thị Royal Park khu B, mới 22h kém đã tắt hết điện nhìn tối tầm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, trong lúc cửa cổng và hàng rào quy định làm thấp từ 80-120cm nơi đây đã và đang xảy ra trộm cắp ngay cả ban ngày...”

Qua kiểm tra hiện trường, Ban QLDA nhận thấy nội dung phản ánh của người dân là có cơ sở, hiện nay đô thị Royal Park khu B thuộc dự án Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 1 do Quý công ty làm Chủ đầu tư đang triển khai thực hiện, chưa được nghiệm thu bàn giao hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho đơn vị có chức năng tiếp nhận, nên việc vận hành, duy tu, sửa chữa thường xuyên do Chủ đầu tư đảm trách.

Theo quy định tại Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND ngày 05/7/2022 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định triển khai hệ thống thông tin phản ánh hiện trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, đơn vị đầu mối là Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) đã mời Quý đơn vị làm việc với sự tham dự của Ban QLDA về việc đề nghị Quý đơn vị cử cán bộ tham gia xử lý phát sinh phản ánh trên hệ thống có liên quan đến Khu đô thị, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thực hiện.

Do vậy, để có cơ sở trả lời phản ánh của người dân và cử cán bộ tham gia phối hợp với Trung tâm IOC để xử lý phát sinh phản ánh theo quy định của UBND tỉnh, Ban QLDA đề nghị Công ty Cổ phần Apec Land Huế kiểm tra, xử lý nội dung phản ánh của người dân nói trên và đồng thời gửi danh sách 02 cán bộ liên quan theo đề nghị về Trung tâm IOC trước ngày 20/02/2023, bao gồm các thông tin sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Điện thoại	Phụ trách
1				Kiểm tra, phê duyệt nội dung
2				Theo dõi, xử lý trực tiếp

Nhận được công văn này, Ban QLDA đề nghị Quý đơn vị phối hợp thực hiện.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trung tâm điều hành ĐTTM;
- Lãnh đạo Ban QLDA;
- Lưu: VT; P.QLĐT

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trần Nhật Tuấn